



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริต ในกระบวนการการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การเสนอราคา การตรวจรับงาน หรือตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจตรวจสอบเอกสารการยื่นเสนอราคา การตรวจรับงาน หรือตรวจรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>1. กำหนดมาตรการให้ผู้บริหาร และข้าราชการทุกระดับ พนักงานจ้าง อบต.เมืองพล ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อ ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง กันรวมถึงต้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ไม่เรียกร้องหรือ ดำเนินการ หรือสนับสนุนหรือยอมรับการ ให้สินบน หรือการคอรัปชั่นทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล เพื่อประโยชน์ต่อ ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม</p> <p>3. ควบคุม การบริจาค เพื่อการกุศลการให้ของขวัญ และการสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ต้องมีความโปร่งใส ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชน ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4. ให้การสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่ดำเนินธุรกิจกับ อบต.เมืองพล ให้มีแนวทางปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับ อบต. เมืองพล เพื่อให้การดำเนินการด้านการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด</p> <p>5. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ประกาศกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 2. แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียหรือตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงาน หรือพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางระบอบ หาญโสภากำ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต. เมืองพล
วันเดือนปีที่รายงาน	6 ธันวาคม 2566



(นางระบอบ หาญโสภากำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



(นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

## กิจกรรม



### ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) ๔ ว่าด้วยการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร สร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล